



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๑๘๕

ที่ มท ๐๖๒๒/๕๗๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (นายอรรมพ เพ็ชรวิเศษ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในแบบรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗

๒) พิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓) ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยง ให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายใน จะได้เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคทราบ โดยสามารถ Download ได้ที่ <http://www.disaster.go.th> ไปที่หน่วยงานภายใน เลือกกลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ

(นายอรรมพ เพ็ชรวิเศษ)

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นางสาววรรณิ หงษ์มณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

“ ๑ ทศวรรษ ปก. จากป้องกันภัยเชิงรุก...สู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน ”